

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และความเห็นของที่ประชุม กสทช. ต่อการปรับปรุง
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย

ส่วนที่ ๑ หลักการ

ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นที่ประชุม กสทช.
<p>๑.๑ หลักการและแนวคิด ในการนำเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยออกประมูล และนำส่งรายได้เป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ ให้อยู่บนพื้นฐานของการจัดสรรเลขหมายสวยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกลไกตลาด และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปหรือนิติบุคคลสามารถเป็นเจ้าของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม</p>	
<p><u>บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด</u></p> <p>เห็นว่าเหมาะสมแล้ว และสนับสนุนให้ออกหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายสวยโดยเร็ว เนื่องจากนอกจากเลขหมายสวยจำนวนประมาณ ๕ แสนเลขหมายที่สมควรนำไปเปิดประมูลให้กับผู้ที่สนใจได้ครอบครองใช้งาน และรายได้ที่ได้จากการประมูลนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อนำไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ต่อไปแล้ว นอกจากนี้ จะมีผลให้กลุ่มเลขหมายจำนวนกว่า ๑๒ ล้านเลขหมายที่ถูกสงวนไว้เนื่องจากมีเลขหมายสวยปนอยู่สามารถนำไปใช้งานได้ต่อไป</p>	-
<p><u>บริษัท ทรู มูฟ จำกัด บริษัท เร็ล มูฟ และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด</u></p> <p>เห็นด้วย</p>	-
<p><u>บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)</u></p> <p>เห็นว่า ควรกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายสวยอย่างรอบคอบ และมีรายละเอียดมากเพียงพอในการนำไปใช้จริง จึงยังไม่ชัดเจนว่าร่างประกาศฯ ฉบับนี้ เป็นไปตามหลักการที่กำหนดหรือไม่ เช่น การกำหนดหลักการให้มีการจัดสรรเลขหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสะท้อนมูลค่าทรัพย์สินของเลขหมายโทรคมนาคมที่ขาดแคลนเป็นหลักการที่ดี แต่ในร่าง</p>	<p>สำนักงาน กสทช. เห็นควรให้ยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม โดยร่างประกาศ กสทช. ฉบับนี้ได้กำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยในเชิงกรอบหลักการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้รูปแบบ ขั้นตอน เงื่อนไข และกระบวนการประมูลมีความยืดหยุ่น สอดรับในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในกรณีมีความ</p>

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นที่ประชุม กสทช.
<p>ประกาศฯ ยังไม่มีกำหนดค่าธรรมเนียม และวิธีการคำนวณราคาขั้นต่ำในการประมูล จึงยังไม่สามารถให้ความเห็นได้ว่า ร่างประกาศฯ ฉบับนี้ เป็นไปตามหลักการนี้จริงหรือไม่ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป หรือนิติบุคคล สามารถเป็นเจ้าของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ชัดแจ้งกับการจัดสรรเลขหมายสวยโดยวิธีประมูล เนื่องจากการจัดสรรโดยวิธีการประมูลไม่ได้ให้โอกาสผู้มีรายได้น้อยหรือธุรกิจเล็กมีโอกาสได้รับจัดสรรเลขหมายสวย เป็นต้น</p>	<p>จำเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขบางประการเพื่อให้การประมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงาน กสทช. จะมีการออกประกาศรายละเอียดการดำเนินงานเพิ่มเติมในแต่ละขั้นตอนและช่วงเวลาที่เป็นให้สาธารณะได้รับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าร่วมการประมูล เช่น วิธีประมูลในแต่ละกลุ่มและรูปแบบเลขหมายสวย จำนวนและกลุ่มเลขหมายสวยที่นำออกมาประมูลในแต่ละครั้ง การกำหนดราคาเริ่มต้นในการประมูล และการขึ้นราคาในแต่ละรอบของการประมูล การกำหนดวันและเวลาการประมูล การกำหนดช่องทางการยื่นคำขอเข้าประมูล และเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ เงื่อนไขการวางเงินหลักประกันก่อนการประมูลเลขหมายสวย เงื่อนไขการชำระเงินประมูลเลขหมายสวยกรณีชนะการประมูล การคืนเงินหลักประกันแก่ผู้ที่ไม่ชนะประมูล การกำหนดข้อบังคับ หรือบทลงโทษแก่ผู้ที่ไม่ชนะประมูลแล้วไม่ชำระเงินประมูลเลขหมายสวย หรือผู้ที่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดการประมูลที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ ในการออกกฎเกณฑ์หรือประกาศสำนักงาน กสทช. จะต้องคำนึงถึงการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม คุ่มค่า และเพียงพอแก่การให้บริการ บนพื้นฐานการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนิติบุคคลสามารถเข้าถึงเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ ตามเจตนารมณ์ของประกาศ กสทช. ฉบับนี้อยู่แล้ว</p>
<p>บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)</p> <p>เห็นควรปรับปรุงแก้ไขอารัมภบท ดังนี้</p> <p>“โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม คุ่มค่า และเพียงพอแก่การให้บริการ บนพื้นฐานการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็น</p>	<p>เห็นด้วย และได้มีการปรับแก้ไขในอารัมภบทของร่างประกาศ กสทช. แล้ว</p>

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นที่ประชุม กสทช.
<p>เลขหมายสวยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ อันสอดคล้องกับข้อ ๑๙ และข้อ ๘๑ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติอาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิเศษสำหรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยก็ได้ อันรวมถึงเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยที่ยังมิได้ดำเนินการจัดสรรตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดดังกล่าว</p>	
<p>ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (คุณสุวรรณา จิตประภัสสร) เห็นด้วยที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ประมวลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม</p>	-
<p>ผู้แทนสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค (คุณชูเนตร ศรีเสาวชาติ) เห็นด้วยกับแนวทางที่ประมวลโดยตรงต่อผู้บริโภค</p>	-
<p>๑.๒ รูปแบบของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ซึ่งจะนำมาประมวลตามแนบท้ายประกาศ มีความเหมาะสม ครอบคลุม หรือไม่ หากไม่ โปรดให้ข้อเสนอแนะ</p>	
<p>บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เห็นว่ารูปแบบเลขหมายสวยมีความเหมาะสมกับความต้องการของตลาด</p>	-
<p>บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เห็นว่าเหมาะสมแล้ว</p>	-

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นที่ประชุม กสทช.
<p><u>บริษัท โทร มูฟ จำกัด บริษัท เร็ยล มูฟ และบริษัท โทร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด</u></p> <p>มีความเห็นว่าครอบคลุมกลุ่มเลขหมายสายที่สำคัญทั้งหมดแล้ว</p>	-
<p><u>บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)</u></p> <p>เห็นว่ารูปแบบเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสาย ซึ่งจะนำมาประมูลตามแนบท้ายประกาศ มีลักษณะหลายรูปแบบเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้ต้องเก็บกลุ่มเลขหมายสงวนไว้เป็นจำนวนมากเช่นกัน ทำให้เลขหมายที่นำมาจัดสรรตามปกติจะมีน้อยลง การที่ กสทช. เก็บเลขหมายสงวนไว้จำนวนมากอาจมีผลกระทบต่อแผนเลขหมายโทรคมนาคม โดยเฉพาะหาก กสทช. มีการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีจำนวน ๑๐ หลักไปเป็น ๑๑ หลัก ซึ่งไม่มีผลดีต่อประชาชน และธุรกิจที่ใช้เลขหมายต้องเปลี่ยนเลขหมายโทรคมนาคมอีกในระยะเวลาอันสั้นโดยไม่จำเป็น เกิดความยุ่งยาก สับสนในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการมีภาระเพิ่มขึ้นจากการลงทุนขยายอุปกรณ์เพื่อรองรับเลขหมาย ๑๑ หลัก ที่เพิ่มขึ้นมาโดยไม่จำเป็น การพิจารณาจัดสรรเลขหมายสายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องพิจารณาเท่าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด สำนักงาน กสทช. ควรศึกษาความต้องการเลขหมายสายของประเทศไทย และดูจุดสมดุลระหว่างความต้องการเลขหมายสายกับปริมาณเลขหมายโทรคมนาคมทั้งหมดที่เหลืออยู่ ก่อนจะนำรูปแบบของต่างประเทศมาใช้ทั้งหมด</p>	<p>๑. เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสายที่จะนำมาประมูลในระยะเริ่มต้นนี้ จะเป็นเลขหมายสายที่อยู่ในกลุ่มเลขหมายที่มีการสงวนไว้ตามมติ กทช. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดังนั้น การออกประกาศ กสทช. ฉบับนี้จะส่งผลให้มีการนำเลขหมายที่สงวนไว้ดังกล่าวซึ่งปัจจุบัน (ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘) มีจำนวนประมาณ ๑๒ ล้านเลขหมายมาจัดสรรให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรเลขหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำเลขหมายที่มีมูลค่าและมีความขาดแคลนมาประมูลซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าเลขหมายสะท้อนความต้องการและมูลค่าทรัพยากรที่แท้จริง และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายจากกลไกการประมูลด้วย</p> <p>๒. นอกจากนั้น สำนักงาน กสทช. เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาความต้องการใช้เลขหมายโทรคมนาคมของประเทศไทยในระยะยาว เพื่อให้การบริการจัดการเลขหมายของ กสทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปัจจุบันได้เริ่มดำเนินงานศึกษาในเรื่องนี้แล้ว คาดว่าจะสามารถสรุปผลการศึกษาได้ในเดือนกรกฎาคมเพื่อนำมารับฟังความเห็นของอุตสาหกรรมโดยเร็วต่อไป</p> <p>๓. <u>สำนักงาน กสทช. เห็นควรให้ยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม</u></p>
<p><u>ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (คุณสุวรรณา จิตประภัสสร)</u></p> <p>เห็นว่า คำจำกัดความเลขหมายสายอาจจะแคบเกินไป บางเลขหมายไม่อยู่ในขอบเขตคำจำกัดความ เช่น เลขหมายมงคล อาจเพิ่มเลขมงคลเข้าไปในการประมูลด้วย เนื่องจากเลขมงคลในตอนนี้โอเปอเรเตอร์ก็เลขมงคลไปหารายได้อยู่ และรายได้ส่วนเกินจากเลขหมาย</p>	<p>สำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่า ปัจจุบันเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความนิยมในตลาดมีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ได้มีการนิยมเฉพาะเลขหมายที่มีรูปแบบ</p>

<p>ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา</p>	<p>ความเห็นที่ประชุม กสทช.</p>
<p>มงคล ควรนำเงินรายได้ส่งคืนรัฐ</p> <p>คุณฉัตรฤดี คุณสมบัติลักษณ์ :</p> <p>ถามเรื่องเบอร์ความหมายดี หรือเบอร์ผลรวมเลขดี จะถูกนำมารวมด้วยหรือไม่</p>	<p>สวยตามโครงสร้างการจัดเรียงของเลขเท่านั้น แต่ยังเป็นเลขหมายมงคลหรือตามความเชื่อของประชาชน นอกจากนั้น ยังปรากฏให้เห็นว่า ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นำเลขหมายมงคลตามความเชื่อมาจัดรายการส่งเสริมการขายและมีเงื่อนไขให้ทำสัญญาบริการระยะยาว และยังมีตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พยายามเสนอขายหมายเลขเหล่านี้ในราคาที่สูงมาก ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสในการใช้เลขหมายในทุกประเภทที่มีความนิยมได้ในราคาที่ยอดคดล้องตามต้องการอย่างแท้จริงและเป็นธรรม และสามารถสร้างโอกาสการนำเงินที่ได้รับจากการประมูลส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินได้มากขึ้น จึงเห็นควรปรับแก้ร่างประกาศ กสทช. โดยกำหนดบทเฉพาะกาลเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>“ข้อ ๑๗ ในการจัดสรรเลขหมายในกลุ่มที่สงวน ให้สำนักงานจัดให้มีการประมูลเลขหมายสวยตามที่กำหนดในประกาศนี้ และให้รวมถึงเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อันเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญที่เสนอผลประโยชน์แก่รัฐสูงสุดเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการประมูลเลขหมายในกลุ่มที่สงวนนี้ ตามที่สำนักงานกำหนด”</p>
<p>๑.๓ การจัดประมูลโดยให้สำนักงาน กสทช. จัดหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินการ โดยให้ตั้งคณะทำงานของสำนักงาน กสทช. ขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อเลขาธิการในการเสนอแผน รูปแบบ วิธีการ การควบคุม ดูแล และรายงานผล เป็นต้น นั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ หากไม่ โปรดให้ข้อเสนอแนะ</p>	
<p>บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด</p> <p>เห็นว่าการดำเนินการจัดประมูลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประมูลมีความเหมาะสมและได้มูลค่าเลขหมายสวยตามกลไกตลาด</p>	<p>-</p>
<p>บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด</p> <p>เห็นว่าเหมาะสมแล้ว และการประมูลเลขหมายสวยเป็นเรื่องใหม่ ดังนั้น สำนักงาน กสทช. อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิธีการได้ตามที่เห็นสมควร โดยเฉพาะเมื่อได้ประสบการณ์จากการ</p>	<p>-</p>

ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นที่ประชุม กสทช.
ประมวลในช่วงเริ่มแรกแล้ว	
<u>บริษัท โทร มูฟ จำกัด บริษัท เร็ยล มูฟ และบริษัท โทร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด</u> เห็นด้วย	-
<u>บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)</u> เห็นว่า หากสำนักงาน กสทช. ยังไม่มีความพร้อมในการดำเนินงานด้วยตนเอง ควรชะลอเวลาจัดประมวลเลขหมายสวยออกไปก่อนเพื่อศึกษาพร้อมออกหลักเกณฑ์ที่เป็นรายละเอียดให้มีความชัดเจนก่อน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นด้วยว่า องค์กรประกอบของคณะทำงานฯ มีที่มาจากไหน เนื่องจากเงินที่จะคืนรัฐต้องถูกหักเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับคณะทำงานฯ นี้เพิ่มขึ้นอีก การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเลขหมายสวยควรทำอย่างประหยัดเพื่อให้มีรายได้เหลือเข้าแผ่นดินมากที่สุด	<p>๑. สำนักงาน กสทช. ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการประมวลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว</p> <p>๒. ร่างประกาศ กสทช. ฉบับนี้ได้กำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับการประมวลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยในเชิงกรอบหลักการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้รูปแบบ ขั้นตอน เงื่อนไข และกระบวนการประมวลมีความยืดหยุ่น สอดรับในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขบางประการเพื่อให้การประมวลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในแต่ละช่วงเวลา สำนักงาน กสทช. จะมีการออกประกาศรายละเอียดการดำเนินงานเพิ่มเติมในแต่ละขั้นตอนและเวลาที่จำเป็นให้สาธารณะได้รับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าร่วมการประมวล</p> <p>๓. สำหรับเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานฯ นั้น สำนักงาน กสทช. จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลประโยชน์ภาครัฐและประชาชนเป็นหลักอยู่แล้ว</p> <p>ดังนั้นเห็นควรให้ยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม</p>

ความเห็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นที่ประชุม กสทช.
<p>บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)</p> <p>๑. ควรกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะทำงานดังกล่าวโดยต้องไม่ดำรงตำแหน่งหรือมีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม ในลักษณะที่เข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีความโปร่งใส และเป็นกลาง</p> <p>๒. ตามข้อ ๔(๔) เห็นควรกำหนดกรอบระยะเวลาให้คณะทำงานรายงานผลการจัดประมวลเลขหมายสวยที่แล้วเสร็จในแต่ละครั้งภายใน ๓๐ วันนับแต่เสร็จสิ้นการประมวลพร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคต่างๆ ต่อเลขาธิการและคณะกรรมการ และเปิดเผยต่อสาธารณะชนทราบโดยทั่วกัน</p>	<p>๑. สำนักงาน กสทช. มีความเห็นสอดคล้องในเรื่องเงื่อนไขของผู้ที่จะเป็นคณะทำงาน โดยจะมีการพิจารณาเมื่อสำนักงาน กสทช. มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานต่อไป</p> <p>๒. เนื่องจากสำนักงาน กสทช. จะมีการประกาศกำหนดรายละเอียดและขั้นตอนทางปฏิบัติในกระบวนการประมวลทั้งหมด การกำหนดระยะเวลาการรายงานผลต่อเลขาธิการ กสทช. และ กสทช. ควรมีความยืดหยุ่นและมีความสอดคล้องกับรายละเอียดและขั้นตอนกระบวนการประมวลที่สำนักงาน กสทช. จะมีการประกาศกำหนดต่อไป สำหรับเรื่องการเปิดเผยผลการพิจารณาของคณะทำงานฯ ต่อสาธารณะชนนั้น สำนักงาน กสทช. จะมีการเปิดเผยข้อมูลตามจำเป็นและเหมาะสมตามระเบียบสำนักงาน กสทช. โดยจะต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญต่างๆ เช่น การรักษาและคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประมวลการนำไปสู่การสมยอมราคาที่จะเกิดขึ้นในการประมวลครั้งถัดไป เป็นต้น ดังนั้น จึงเห็นควรให้ ยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม</p>
<p>ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (คุณสุวรรณา จิตประภัสสร)</p> <p>เห็นด้วยกับการตั้งคณะทำงาน และควรมีตัวแทนของผู้บริโภคอยู่ในคณะทำงานด้วยเพื่อความเป็นกลาง</p>	<p>สำนักงาน กสทช. รับไว้พิจารณาตามความเหมาะสม</p>
<p>ผู้แทนสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค (คุณชูเนตร ศรีเสาวชาติ)</p> <p>จะคัดเลือกผู้ดำเนินการประมวลอย่างไร และจะคัดเลือกด้วยคุณสมบัติใดบ้าง</p>	<p>สำนักงาน กสทช. จะต้องดำเนินการจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการประมวลด้วยวิธีคัดเลือกตามระเบียบของสำนักงาน กสทช. โดยคุณสมบัติหลักที่ต้องการคือ มีความเชี่ยวชาญในงานการจัดประมวล และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ</p>

ส่วนที่ ๒ การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก่อนการประมูล

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นคณะทำงานฯ
๒.๑ การกำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมการประมูลนั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากไม่เหมาะสม โปรดให้ข้อเสนอแนะ	
<u>บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด</u> เห็นว่าเหมาะสมแล้ว	-
<u>บริษัท ทู มูฟ จำกัด บริษัท เร็ยล มูฟ และบริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด</u> เห็นด้วย	-
<u>บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)</u> เห็นว่าเหมาะสม	-
<u>บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)</u> เห็นว่าเหมาะสม	-
๒.๒ ข้อกำหนดด้าน “เงินหลักประกัน” การประมูลว่าด้วยการวาง คิน หรือริบเงินหลักประกันนั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากไม่เหมาะสม โปรดให้ข้อเสนอแนะ	
<u>บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด</u> เห็นว่าเหมาะสมแล้ว	-

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นคณะทำงานฯ
<p><u>บริษัท โทร มูฟ จำกัด บริษัท เร็ยล มูฟ และบริษัท โทร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด</u></p> <p>เห็นว่า สำนักงาน กสทช. ควรกำหนดหลักประกันในคู่มือให้ชัดเจนต่อไป</p>	<p>สำนักงาน กสทช. มีความเห็นสอดคล้อง</p>
<p><u>บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)</u></p> <p>เห็นว่า กรณีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ควรต้องวางเงินหลักประกัน เช่นเดียวกับการเปิดประมูล USO และควรกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนเรื่องของเงินหลักประกัน</p>	<p>ร่างประกาศ กสทช. กำหนดให้ประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลเข้าร่วมการประมูลโดยตรงกับสำนักงาน กสทช. โดยกำหนดกฎเกณฑ์ให้ปฏิบัติเท่าเทียมกันทุกราย ไม่สามารถเลือกปฏิบัติได้ โดยเฉพาะในเรื่องการวางหลักประกัน โดยสำนักงาน กสทช. จะประกาศกำหนดในรายละเอียดต่อไป จึงเห็นควรให้ยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม</p>

ส่วนที่ ๓ การกำหนดรูปแบบและเงื่อนไขในกระบวนการประมูล

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นคณะทำงานฯ
<p>๓.๑ การกำหนดวิธีการประมูลด้วยวิธีการประมูลทางวาจา การประมูลทางอินเทอร์เน็ต และการประมูลทางโทรศัพท์ ซึ่งสำนักงาน กสทช. อาจกำหนดวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีพร้อมกันตามความเหมาะสม และสำนักงาน กสทช. จะกำหนดสัดส่วนในอัตราร้อยละของแต่ละกลุ่มเลขหมายสวดยที่จะนำออกมาประมูล เพื่อให้การประมูลเลขหมายสวดยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ทัวถึง และไม่ก่อให้เกิดการบิดเบือนกลไกตลาดอันเนื่องมาจากปริมาณเลขหมายที่เข้าสู่ตลาดมากเกินไป มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากไม่เหมาะสม โปรดให้ข้อเสนอแนะ</p>	
<p>บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด</p> <p>เสนอให้การประมูลแต่ละครั้ง ควรนำกลุ่มเลขหมายที่สงวนของแต่ละผู้ให้บริการฯ มาจัดประมูล ไม่เลือกเฉพาะรายใดรายหนึ่ง เพื่อกระจายกลุ่มเลขหมายและ Capacity ของแต่ละผู้ให้บริการฯ ในการรองรับการเปิดบริการกลุ่มเลขหมายที่สงวน</p>	<p>เห็นควรให้ยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม โดยในการวางแผนการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวดย สำนักงาน กสทช. จะมีการกำหนดสัดส่วนในอัตราร้อยละของแต่ละรูปแบบเลขหมายที่จะนำออกประมูลในแต่ละครั้ง เพื่อให้การประมูลเลขหมายสวดยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ทัวถึง และไม่ก่อให้เกิดการบิดเบือนกลไกตลาดอันเนื่องมาจากปริมาณเลขหมายที่เข้าสู่ตลาดมากเกินไป ดังนั้น จึงอาจไม่ได้คำนึงถึงการกระจายกลุ่มเลขหมายเพื่อจัดสรรให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นหลัก โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะได้รับการจัดสรรกลุ่มเลขหมายฯ ตามร่างประกาศ กสทช. เมื่อมีผู้ชนะการประมูลและผู้ชนะการประมูลได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่สำนักงาน กสทช. กำหนดครบถ้วนแล้ว</p>
<p>บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด</p> <p>เห็นว่าเหมาะสมแล้ว</p>	
<p>บริษัท ทูมูฟ จำกัด บริษัท เรียล มูฟ และบริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด</p> <p>๑. สำนักงาน กสทช. ควรกำหนดหรือแจ้งสัดส่วนอัตราร้อยละของกลุ่มเลขหมายสวดยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบก่อนการประมูล</p>	<p>เห็นควรให้ยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม โดย</p>

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นคณะทำงาน
<p>๒. เสนอให้กำหนดนิยาม “ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” ครอบคลุมถึง MVNO ด้วย เนื่องจากมีสิทธิรับจัดสรรหมายเลขตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม</p>	<p>๑. สำนักงาน กสทช. จะประกาศเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยที่จะนำมาประมูลให้ทราบทุกครั้งก่อนการประมูล</p> <p>๒. ในร่างประกาศ กสทช. ได้มีการกำหนดนิยาม “ผู้ให้บริการโทรศัพท์” ซึ่งได้รวมถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน (MVNO) ไว้อยู่แล้ว ดังนี้</p> <p>“ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใช้บังคับ</p>
<p>บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)</p> <p>เห็นว่า ไม่ควรมีการประมูลทางโทรศัพท์ เนื่องจากอาจควบคุมเรื่องความโปร่งใสได้ยาก และการกำหนดสัดส่วนของเลขหมายที่จะประมูล จะทำให้เป็นที่สนใจและต้องการในตลาด มากกว่าการประมูลทั้งหมดในคราวเดียว</p>	<p>ร่างประกาศ กสทช. กำหนดกรอบวิธีการประมูลที่มีความเหมาะสมและให้มีความหลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประมูลมากที่สุด และสร้างโอกาสให้ประชาชนและนิติบุคคลทั่วไปที่อยู่ตามท้องที่ต่างๆ ของประเทศไทยได้เข้าร่วมและเข้าถึงการประมูลให้มากที่สุด โดยสำนักงาน กสทช. จะพิจารณากำหนดวิธีการประมูลตามรูปแบบของเลขหมายในแต่ละครั้ง และช่วงระยะเวลาตามความเหมาะสม ดังนั้น เห็นควรให้ยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม โดยกำหนดให้มีวิธีการประมูลทางวาจา การประมูลทางอินเทอร์เน็ต และ/หรือ การประมูลทางโทรศัพท์ เช่นเดิม</p>
<p>ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (คุณสุวรรณา จิตประภัสสร)</p> <p>สอบถามว่าสำนักงาน กสทช. มีวิธีการประชาสัมพันธ์การประมูลเลขหมายให้อย่างไร</p>	<p>สำนักงาน กสทช. จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การประมูลและเลขหมายโทรศัพท์สำหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะนำออกประมูลในแต่ละครั้งอย่างต่อเนื่อง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการเตรียมความพร้อมของผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประมูล</p>

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นคณะทำงานฯ
๓.๒ การกำหนดเงื่อนไขด้วยการประมูลเลขหมายสวยในกรณีที่มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และไม่มีผู้เสนอราคา มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากไม่เหมาะสม โปรดให้ข้อเสนอแนะ	
<p>บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด</p> <p>ให้ความเห็นว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคา ซึ่งสำนักงาน กสทช. ต้องพิจารณากำหนดวันประมูลขึ้นใหม่ ขอเสนอให้เพิ่มเติมกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ดังนี้</p> <p>ข้อ ๗ (๒) ไม่มีผู้เสนอราคา ให้สำนักงานยกเลิกการประมูลเลขหมายนั้นและพิจารณากำหนดวันประมูลขึ้นใหม่ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประมูลในแต่ละครั้ง</p> <p>ข้อ ๗ วรรคท้าย ในกรณีที่สำนักงานจัดการประมูลเลขหมายใดเป็นจำนวนสามครั้งแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคาในการประมูลเลขหมายนั้น ให้เลขหมายสวยและกลุ่มเลขหมายที่สงวนซึ่งไม่มีผู้เสนอราคาในการประมูลเลขหมายสวยเป็นเลขหมายที่จัดสรรให้แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับการจัดสรรกลุ่มเลขหมายที่สงวนดังกล่าว</p>	<p>๑. ร่างประกาศ กสทช. ฉบับนี้ได้กำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยในเชิงกรอบหลักการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้รูปแบบ ขั้นตอน เงื่อนไข และกระบวนการประมูลมีความยืดหยุ่น สอดรับในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขบางประการ เพื่อให้การประมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงาน กสทช. จะมีการออกประกาศรายละเอียดการดำเนินงานเพิ่มเติมให้สาธารณะได้รับทราบต่อไป ซึ่งรวมถึงเรื่องกำหนดวันประมูลใหม่ในแต่ละครั้งเมื่อไม่มีผู้เสนอราคา ดังนั้น จึงเห็นควรยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม</p> <p>๒. การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามข้อกำหนดในร่างประกาศ กสทช. ฉบับนี้เป็นการจัดสรรเลขหมายฯ กรณีพิเศษเพื่อนำเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยที่อยู่ในกลุ่มเลขหมายฯ ที่สงวนไว้ตามมติ กทช. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ มาประมูลและจึงจัดสรรให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นำกลุ่มเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรไปเปิดให้บริการ ดังนั้น หากกลุ่มเลขหมายใดที่สงวนไว้และมีการนำเลขหมายสวยไปประมูลแล้วแต่ไม่มีผู้สนใจ กสทช. จึงเห็นควรนำกลับมาพิจารณาจัดสรรเลขหมายฯ ในรูปแบบปกติตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยหากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใดมีความต้องการใช้เลขหมายฯ เพิ่มเติมและอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถขอเลขหมายฯ ได้ก็สามารถยื่นเรื่องขอรับการจัดสรรเลขหมายฯ ต่อ กสทช. ได้อยู่แล้ว ซึ่งหากมีการปรับแก้ไขตามที่บริษัทฯ เสนอ อาจไม่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของร่างประกาศ กสทช. นี้ จึงเห็นควรให้ยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม</p>
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค	-

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นคณะทำงาน
<p>ไทรเน็ต จำกัด</p> <p>เห็นว่าเหมาะสมแล้ว</p>	
<p>บริษัท โทร มูฟ จำกัด บริษัท เร็ยล มูฟ และบริษัท โทร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด</p> <p>เห็นด้วย</p>	-
<p>บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)</p> <p>เห็นว่าเหมาะสม เพราะการมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว อาจเกิดจากการฮั้วประมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งเลขหมายสวยที่ตนต้องการในราคาต่ำ ซึ่งทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริง</p>	-
<p>บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)</p> <p>เห็นว่าเหมาะสม</p>	-
<p>ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (คุณสุวรรณา จิตประภัสสร)</p> <p>ให้ความเห็นว่า สำหรับการนำเลขหมายสวยออกประมูลในครั้งที่ ๓ (กรณีไม่มีผู้สนใจ จะประมูลเลขหมายสวยนั้นๆ เป็นจำนวน ๒ ครั้งแล้ว) ควรจะลดราคาตั้งต้นประมูลเลขหมายสวยนั้นๆ เหลือเป็น ร้อยละ ๗๕ โดยให้มีการตั้งราคาแบบ ๒ ระดับ</p>	<p>ร่างประกาศ กสทช. ข้อ ๗ กำหนดว่า</p> <p>“ในกรณีที่ปรากฏว่า</p> <p>(๑) มีผู้เสนอราคาเท่ากับหรือมากกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูลเพียงรายเดียว ให้ผู้เสนอราคา เช่นว่านั้นเป็นผู้ชนะการประมูล</p> <p>(๒) ไม่มีผู้เสนอราคา ให้สำนักงานยกเลิกการประมูลเลขหมายนั้น และพิจารณากำหนดวันประมูลขึ้นใหม่</p> <p>ในกรณีที่สำนักงานจัดประมูลเลขหมายใดเป็นครั้งที่สามเพราะเหตุไม่มีผู้เสนอราคา ให้สำนักงาน กำหนดราคาเริ่มต้นในการประมูลเลขหมายนั้นเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของราคาเริ่มต้นเดิม และในกรณีที่สำนักงานจัดการประมูลเลขหมายใดเป็นจำนวนสามครั้งแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคา</p>

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นคณะทำงานฯ
	<p>ในการประมวลเลขหมายนั้น คณะกรรมการจะนำเลขหมายเช่นว่านั้นไปจัดสรรตามวิธีการที่กำหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม หรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการกำหนดต่อไป”</p> <p>ซึ่งสำนักงาน กสทช. เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว โดยเป็นการนำหลักการของกรมการขนส่งทางบกและกรมบังคับคดีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการประมวลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยซึ่งเป็นทรัพยากรโทรคมนาคมที่มีจำนวนมาก ประกอบกับมีลักษณะการใช้งานเฉพาะตัวและมีมูลค่าแปรผันตามความนิยมส่วนบุคคล ซึ่งจะแตกต่างจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีฐานคำนวณจากราคาประเมินและมีการคำนวณครอบคลุมถึงค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้ สำหรับกรณีเลขหมายสวยที่ไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลในสองครั้งแรกนั้น อาจเกิดจากสาเหตุของการที่ไม่มีผู้สนใจจริงๆ หรือมาจากการกำหนดราคาเริ่มต้นสูงเกินไป ดังนั้น การปรับลดราคาลงร้อยละ ๕๐ จะส่งผลให้สร้างแรงจูงใจและสร้างโอกาสในการแข่งขันราคามากขึ้น ดังนั้น จึงเห็นควรให้ ยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม</p>
<p>๓.๓ การพิจารณาตัดสินสิทธิการเข้าร่วมประมวลเลขหมายสวย ทั้งในส่วนของกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงาน กสทช. กำหนด เช่น การผิดเงื่อนไขการชำระเงิน การกระทำอันเป็นการกีดขวางการประมูลหรือก่อให้เกิดการประมูลที่ไม่เหมาะสม หรือการสมยอมราคา เป็นต้น นั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากไม่เหมาะสม โปรดให้ข้อเสนอแนะ</p>	
<p><u>บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด</u> เห็นว่าเหมาะสมแล้ว</p>	<p>-</p>
<p><u>บริษัท ทูมูฟ จำกัด บริษัท เรียว มูฟ และบริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด</u> เห็นว่าเป็นเหมาะสมแล้ว</p>	<p>-</p>
<p><u>บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)</u> เห็นว่าเป็นเหมาะสม</p>	<p>-</p>

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นคณะทำงาน
<p><u>บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)</u> เห็นว่าเหมาะสม</p>	<p>-</p>
<p><u>ผู้แทนสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค (คุณชูเนตร ศรีเสาวชาติ)</u> สอบถามว่า สำนักงาน กสทช. จะทราบได้อย่างไรว่า พฤติการณ์ใดที่ถือเป็นการสมยอมราคา</p>	<p>โดยปกติพฤติกรรมการสมยอมราคาอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ โดยอาจเป็นลักษณะที่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ร่างประกาศ กสทช. ได้มีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันพฤติกรรมการสมยอมราคาไว้ระดับหนึ่งที่เกิดจากประสบการณ์ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การกำหนดให้มีการวางหลักประกัน การริบเงินหลักประกัน การประมูล ผู้ชนะการประมูลที่ไม่ชำระการประมูลให้ครบถ้วนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างราคา การตัดสิทธิการเข้าร่วมการประมูลครั้งถัดไป (blacklist) เป็นต้น ทั้งนี้ ในการดำเนินการประมูล หากคณะทำงานตามข้อ ๔ พบว่า หรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีพฤติกรรมการสมยอมราคาเกิดขึ้น ก็สามารถเสนอต่อเลขาธิการ กสทช. ยกเลิกหรือเลื่อนการประมูลออกไปได้ตามความเหมาะสม</p>

ส่วนที่ ๔ การกำหนดเงื่อนไขภายหลังการประมูล และหน้าที่ผู้ชนะการประมูล

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นคณะทำงานฯ
๔.๑ การกำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการชำระเงินประมูล ภาษี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ การสละสิทธิ์ และผลแห่งการประมูลครั้งใหม่แล้วผลปรากฏว่า เงินประมูลต่ำกว่าราคาประมูลเดิม ซึ่งผู้สละสิทธิ์หรือไม่ชำระเงินประมูลให้ครบถ้วนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างนั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากไม่เหมาะสม โปรดให้ข้อเสนอแนะ	
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เห็นว่าเหมาะสมแล้ว	-
บริษัท ทู มูฟ จำกัด บริษัท เรียว มูฟ และบริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เห็นด้วย	-
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เห็นว่าเหมาะสม	-
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เห็นว่า ควรกำหนดแนวทางดำเนินการเพิ่มเติมในข้อ ๑๐ ของ (ร่าง) ประกาศ กรณีสิทธิและหน้าที่อันเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการประมูลเลขหมายสวดยของผู้ชนะการประมูลที่เป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลล้มละลายหรือเลิกกิจการ แต่ยังไม่ชำระเงินประมูลไม่ครบถ้วน	๑. ร่างประกาศในข้อ ๙ ได้กำหนดแล้วว่า ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลรายใดไม่ชำระเงินประมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๘ ให้มีผล (๑) ให้ถือว่าผู้ชนะการประมูลรายนั้นสละสิทธิ์ในหมายเลขนั้น และสำนักงานจะดำเนินการริบเงินหลักประกันการประมูลเลขหมายสวดยของผู้ที่ชนะการประมูลรายนั้น ๒. ในทางปฏิบัตินั้น ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนการประมูลจนถึงสิ้นสุดการประมูลเป็นช่วงเวลาที่สั้น ไม่เพียงพอให้นิติบุคคลที่เข้าสู่ภาวะล้มละลายหรือได้รับคำสั่งศาลให้ได้รับการพิทักษ์ทรัพย์ไม่สามารถดำเนินนิติกรรมใดๆ ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติล้มละลาย

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นคณะทำงานฯ
	<p>๓. อย่างไรก็ดี สำนักงาน กสทช. เห็นควรปรับแก้ไขร่างประกาศ กสทช. ในข้อ ๕ เพื่อเพิ่มมาตรการหรือเงื่อนไข เพื่อให้การประมูลเป็นด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้นและป้องกันปัญหากรณีบุคคลและนิติบุคคลซึ่งไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการดำเนินนิติกรรมใดๆ มาดำเนินการเข้าร่วมประมูล โดยสำนักงานจะระบุคุณสมบัติผู้เข้าประมูลในคู่มือการประมูลต่อไป ดังนี้</p> <p>“ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิเข้าประมูลเลขหมายสวย ได้แก่ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่สามารถครอบครองเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารหลักฐาน พร้อมแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมประมูลเลขหมายสวย ดังต่อไปนี้....”</p>
๔.๒ การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ชนะการประมูลดำเนินการลงทะเบียนและเปิดใช้งานเลขหมายตามที่กำหนด มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากไม่เหมาะสม โปรดให้ข้อเสนอแนะ	
<p>บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด</p> <p>๑. เสนอให้กำหนดรูปแบบการเปิดใช้เลขหมายที่ประมูลได้ เป็นเลขหมายที่นำมาใช้บริการระบบรายเดือนเท่านั้น เพื่อสะดวกต่อการเข้าใช้บริการของผู้ชนะการประมูล</p> <p>๒. กำหนดเวลาการลงทะเบียนผู้ใช้บริการและการเปิดใช้บริการของผู้ชนะการประมูล ในข้อ ๑๒ เห็นว่าควรต้องสอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินการแจ้งเปิดเลขหมายสวยของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (การทำจัดทำ Office data) ในข้อ ๑๘</p> <p>ดังนั้น ข้อ ๑๒ ขอแก้ไขข้อความเป็นอย่างนี้</p> <p>“เมื่อผู้ชนะการประมูลดำเนินการตามเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว สำนักงานจะออกรับหนังสือรับรองผลการประมูลเลขหมายสวยนั้นๆ ให้แก่ผู้ชนะการประมูล ๓๐ วัน นับจากวันที่ชำระเงินค่าประมูล เพื่อไปดำเนินการติดต่อลงทะเบียนผู้ใช้บริการและขอเปิดใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คณะกรรมการกำหนดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ชนะการประมูลได้รับหนังสือรับรองผลการประมูล ซึ่งผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเปิดให้ใช้บริการเลขหมายแก่ผู้</p>	<p>๑. เห็นสมควรให้ผู้ชนะการประมูลสามารถเลือกใช้งานเลขหมายได้ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน ซึ่งเป็นทางเลือกของผู้ใช้บริการ</p> <p>๒. สำนักงาน กสทช. เห็นควรปรับแก้ไขร่างประกาศ กสทช. โดยการปรับแก้ไขขั้นตอนการดำเนินงานระหว่างสำนักงาน กสทช. ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผู้ให้บริการโทรศัพท์ให้สามารถเตรียมดำเนินการด้านเทคนิคและการเชื่อมต่อการใช้งานเลขหมายล่วงหน้า และส่งผลให้ผู้ชนะการประมูลที่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขของสำนักงาน กสทช. ครบถ้วนแล้ว สามารถเปิดให้บริการได้อย่างเร็วที่สุด ซึ่งสำนักงาน กสทช. เห็นควรปรับแก้ไขเป็นอย่างนี้</p> <p>“ข้อ ๑๘ เพื่อให้การบริหารจัดการเลขหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมทางเทคนิค คณะกรรมการจะกำหนดและจัดสรรกลุ่มเลขหมายที่สงวนให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เหมาะสมรายใดรายหนึ่งก่อนการดำเนินการประมูล</p>

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นคณะทำงาน
<p>คณะกรรมการประมูลได้เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ ๑๘ แล้ว ทั้งนี้ หากพันกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้ชนะการประมูลสละสิทธิ์ในเลขหมายที่ประมูลได้ เพื่อให้สำนักงานนำมาประมูลใหม่ โดยสำนักงานจะไม่คืนเงินประมูลที่ผู้ชนะการประมูลดังกล่าวได้ชำระไว้</p> <p>ในกรณีภายหลังที่ผู้ชนะการประมูลเปิดใช้บริการตามวรรคหนึ่ง หากประสงค์จะโอนย้ายเลขหมายสวยของตนไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น ย่อมสามารถทำได้โดยการใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่”</p>	<p>การกำหนดและจัดสรรกลุ่มเลขหมายที่สงวนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะพิจารณาจากการจัดสรรหมวดเลขหมายที่มีกลุ่มเลขหมายที่สงวนอยู่เดิม โดยหนึ่งหมวดเลขหมายประกอบด้วยหนึ่งร้อยกลุ่มเลขหมาย และแต่ละกลุ่มเลขหมายประกอบด้วยหนึ่งหมื่นเลขหมาย โดยมีแนวทางการพิจารณาดังนี้</p> <p>(๑) กรณีในหมวดเลขหมายนั้นมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เคยได้รับจัดสรรเลขหมายเพียงรายเดียว คณะกรรมการจะกำหนดกลุ่มเลขหมายที่สงวนทั้งหมดให้เป็นของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายนั้น</p>
<p>บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด</p> <p>เห็นว่าการกำหนดให้ผู้ชนะการประมูลเลขหมายสวย มีสิทธิหน้าที่ตามเช่นเดียวกันกับผู้ครอบครองเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วไป ซึ่งรวมถึงการลงทะเบียนเลขหมายด้วยนั้นเหมาะสมแล้ว แต่ในส่วนของการกำหนดให้ผู้ชนะการประมูลเปิดใช้เลขหมายภายในกำหนด ๙๐ วันนับแต่วันที่ผู้ชนะการประมูลได้รับหนังสือรับรองผลการประมูลนั้น อาจมีข้อข้องในทางปฏิบัติ เนื่องจากข้อ ๑๒ และ ข้อ ๑๘ ยังมีการกำหนดรอบเวลาที่ยังไม่สอดคล้องกัน</p> <p>ตามข้อ ๑๘ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ในการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) เพื่อทำ Office Data/เปิด Translator ให้เลขหมายสามารถเรียกติดต่อกันได้มีระยะเวลารวมกันภายใน ๓๐ วัน ส่วนข้อ ๑๒ กำหนดให้ผู้ชนะการประมูลเลขหมายสวยดำเนินการลงทะเบียนเลขหมายเปิดให้บริการภายใน ๙๐ วันซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ผู้ชนะการประมูลอาจประสงค์เปิดใช้งานเลขหมายสวยก่อนระยะเวลา ๓๐ วัน หากเป็นกรณีดังกล่าว ผู้ชนะการประมูลเลขหมายสวยจะยังไม่สามารถใช้บริการได้เนื่องจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ยังดำเนินการทำ Office Data/เปิด Translator ยังไม่แล้วเสร็จ</p> <p>บริษัทฯ ขอเสนอให้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาให้ผู้ชนะการประมูลสามารถใช้งานได้หลังจากได้รับหนังสือรับรองผลการประมูลเลขหมายสวยแล้วเป็นระยะเวลาเวลา ๓๐</p>	<p>(๒) กรณีในหมวดเลขหมายนั้นมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เคยได้รับจัดสรรเลขหมายมากกว่าหนึ่งราย คณะกรรมการจะพิจารณาจากตำแหน่งของกลุ่มเลขหมายที่สงวนเป็นหลัก ดังนี้</p> <p>(๒.๑) กรณีตำแหน่งของกลุ่มเลขหมายที่สงวนอยู่ระหว่างกลุ่มเลขหมายที่จัดสรรให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงรายเดียว จะกำหนดกลุ่มเลขหมายที่สงวนให้เป็นของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายนั้น</p> <p>(๒.๒) กรณีตำแหน่งของกลุ่มเลขหมายที่สงวนอยู่ระหว่างกลุ่มเลขหมายที่จัดสรรให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สองราย จะกำหนดกลุ่มเลขหมายที่สงวนให้เป็นของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลำดับหลัง</p> <p>(๒.๓) กรณีตำแหน่งของกลุ่มเลขหมายที่สงวนเป็นกลุ่มเลขหมายลำดับที่หนึ่งหรือลำดับสุดท้ายของหมวดเลขหมาย จะกำหนดกลุ่มเลขหมายที่สงวนให้เป็นของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับจัดสรรกลุ่มเลขหมายถัดจากหรือก่อนหน้ากลุ่มเลขหมายที่สงวนดังกล่าว แล้วแต่กรณี</p> <p>(๓) กรณีนอกเหนือจาก (๑) และ (๒) ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดตามความเหมาะสม</p>

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นคณะทำงานฯ
<p>วัน ทั้งนี้สำนักงานจะต้องแจ้งผลการจัดสรรกลุ่มเลขหมายในกลุ่มที่มีเลขหมายสวยให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับในเวลาเดียวกันกับที่ออกหนังสือรับรองผลการประมูลให้ผู้ชนะการประมูล</p>	<p>ข้อ ๑๙ สำนักงานแจ้งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการตามข้อ ๑๘ เพื่อให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับจัดสรรกลุ่มเลขหมายที่สงวนดังกล่าวจะต้องดำเนินการแจ้งผู้ให้บริการโทรศัพท์รายอื่นทราบถึงการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มเลขหมายดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน และ</p> <p>(๒) ผู้ให้บริการโทรศัพท์รายอื่นจะต้องดำเนินการให้กลุ่มเลขหมายนั้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับจัดสรรเลขหมายในกลุ่มเลขหมายนั้น ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม</p> <p>ทั้งนี้ ให้ถือว่าการจัดสรรเลขหมายในกลุ่มเลขหมายตามข้อ ๑๗ มีผลโดยสมบูรณ์เมื่อผู้ชนะการประมูลเลขหมายสวยในกลุ่มเลขหมายที่สงวนนั้นดำเนินการตามเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว</p> <p>หากกลุ่มเลขหมายใดไม่มีการประมูลเลขหมายสวยที่มีผลโดยสมบูรณ์ตามประกาศนี้และคณะกรรมการจะนำกลุ่มเลขหมายดังกล่าวไปจัดสรรตามวิธีการที่กำหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม สำนักงานจะแจ้งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับการจัดสรรกลุ่มเลขหมายนั้น ยุติการดำเนินการให้กลุ่มเลขหมายติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการโทรศัพท์รายอื่น”</p>
<p><u>บริษัท โทร มูฟ จำกัด บริษัท เร็ยล มูฟ และบริษัท โทร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด</u> เห็นด้วย</p>	<p>-</p>
<p><u>บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)</u> เห็นว่าเหมาะสม</p>	<p>-</p>

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นคณะทำงานฯ
<p>บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เห็นว่าเหมาะสม</p>	<p>-</p>
<p>ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (คุณสุวรรณา จิตประภัสสร) เห็นว่า ควรให้เลขหมายใช้งานได้โดยเร็ว และผู้ชนะการประมูลไม่ควรต้องมีภาระในการลงทะเบียน หรือการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากขั้นตอนดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการได้โดยง่ายและรวดเร็วเพียงพอ ผู้ชนะการประมูลจึงควรจะสามารถเลือกผู้ให้บริการฯ ได้ทันที</p>	<p>๑. ในทางปฏิบัติผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถอำนวยความสะดวกในการให้บริการลงทะเบียนผู้ใช้บริการแก่ผู้ชนะการประมูลได้ โดยจะต้องสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม</p> <p>๒. สำหรับการดำเนินการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น จะต้องมีการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตาม สำหรับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชนะการประมูลหากประสงค์จะโอนย้ายไปใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นนั้น สำนักงาน กสทช. จะรับไว้พิจารณาและหารือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเรื่องการอำนวยความสะดวกดังกล่าวภายใต้กฎเกณฑ์ของ กสทช. ที่กำหนดไว้ โดยอาจมีการกำหนดรายละเอียดไว้ในขั้นตอนและการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ สำหรับผู้ชนะการประมูลต่อไป</p> <p>จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สำนักงาน กสทช. เห็นควรยืนตามร่างประกาศ กสทช. เดิม</p>

ส่วนที่ ๕ หลักการและวิธีการจัดสรรเลขหมายเพื่อดำเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นคณะทำงานฯ
<p>การกำหนดหลักการเพื่อกำหนดและจัดสรรกลุ่มเลขหมายสวยที่สงวนไว้ตามมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานดังกล่าว มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากไม่เหมาะสม โปรดให้ข้อเสนอแนะ</p>	
<p>บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด</p> <p>เสนอให้มีการกำหนดระยะเวลาคืนเลขหมายสงวนจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่มีการเปิดใช้งานภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับจากวันที่ได้รับจัดสรร</p>	<p>ในกรณีที่ไม่มีกรเปิดใช้งานกลุ่มเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้จัดสรรให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถคืนเลขหมายฯ ได้ เป็นไปตามข้อ ๒๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม <u>จึงเห็นควร</u> <u>ให้ยื่นตามร่างประกาศ กสทช. เดิม</u></p>
<p>บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)</p> <p>มีข้อสังเกตที่ สำนักงาน กสทช. ควรที่จะต้องพิจารณาตรวจสอบ/แก้ไขเพิ่มเติม คือ</p> <ol style="list-style-type: none">๑. หลักเกณฑ์ต่างๆ ตามร่างประกาศและตามที่สรุปไว้ในส่วนที่ ๓ (สรุปสาระสำคัญ) ในเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น นั้น ตรงกับหลักการตามที่ กทค. มีมติไว้เกี่ยวกับเลขหมายสวย เมื่อการประชุมครั้งที่ ๓๙/๕๓ ครบถ้วนหรือไม่ เนื่องจากมติดังกล่าวเปิดเผยเพียงว่า เห็นชอบในหลักการของหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม เป็นกรณีพิเศษ (เลขหมายสวย)๒. เนื่องจากสภาพการในปัจจุบัน (๒๕๕๘) มีความแตกต่างไปจากสถานการณ์ในปี ๒๕๕๓ เป็นอย่างมาก เช่น ปัจจุบันได้มีการประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งในข้อ ๖ (๒) ที่ระบุไว้ว่า “ ข้อ ๖ ในระหว่างระยะเวลาความคุ้มครอง ผู้ให้บริการมีหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้	<ol style="list-style-type: none">๑. การจัดทำร่างประกาศ กสทช. ดำเนินการตามมติ กทค. และ กสทช. ปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ ๑.๑ กทค. มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ (๑) เห็นชอบแนวทางการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ตามข้อเสนอของคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย กล่าวคือ กสทช. จัดประมูลโดยตรงกับประชาชนทั่วไป หรือนิติบุคคลใดๆ ที่มีความสนใจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยถือเป็นการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้กลไกการประมูลที่ กสทช. กำหนดขึ้น โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ยังคงมีหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม เช่นเดิม (๒) มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. จัดทำร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นคณะทำงาน
<p>(๒) ไม่มีสิทธิรับผู้ขอใช้บริการรายใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการรับโดยให้สัญญาบริการหรือโดยผ่านบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่” ซึ่งจะเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกันกับ ข้อ ๓.๓ (หลักการและวิธีการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อดำเนินการประมูลเลขหมายสวย) ของเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย กล่าวคือ</p> <ul style="list-style-type: none">▪ กรณีของ True Move ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ ๖ (๒) ที่จะไม่สิทธิรับผู้ขอใช้บริการรายใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการรับโดยให้สัญญาบริการหรือโดยผ่านบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีประเด็นดังนี้▪ กรณีมีผู้ประมูลเลขหมายสวยจาก กสทช. ได้แล้ว และไปติดต่อขอให้ True Move เปิดบริการเป็นเลขหมายใหม่ให้จะเป็นกรณีต้องห้ามตามประกาศข้อ ๖ (๒) หรือไม่▪ กรณี True Move ได้รับจัดสรรเลขหมายสงวนจาก กสทช. แล้ว (ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ชี้แจงไว้ว่า True Move มีโอกาสได้รับสิทธิในการได้รับจัดสรรเลขหมายสงวนจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ เลขหมาย) True Move มีสิทธินำเลขหมายชุดนี้ออกให้บริการแก่ประชาชนได้หรือไม่ จะเป็นกรณีต้องห้ามตามประกาศข้อ ๖ (๒) หรือไม่ ซึ่งจะมีผลทำให้การจัดสรรเลขหมายชุดดังกล่าวเกิดความสูญเปล่าไป▪ กรณีของ AIS ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาอนุญาตฯ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ก็มีโอกาที่จะเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกับ True Move เช่นกัน แต่จะเกิดความสูญเปล่ามากกว่าเนื่องจาก AIS มีโอกาสได้รับสิทธิในการได้รับจัดสรรเลขหมายสงวนจำนวน ๘๗๐,๐๐๐ เลขหมาย	<p>จัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป</p> <p>๑.๒ กทค. และ กสทช. มีมติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ และการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย</p> <p>๒. สำนักงาน กสทช. จะพิจารณานำเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยมาประมูลจากกลุ่มเลขหมายฯ ที่จะจัดสรรให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน หรืออยู่ในระหว่างระยะเวลาความคุ้มครองตามการประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นลำดับแรก</p>

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นคณะทำงานฯ
<u>บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด</u> เห็นว่าเหมาะสมแล้ว	-
<u>บริษัท ทรู มูฟ จำกัด บริษัท เร็ยล มูฟ และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด</u> เห็นด้วย	-
<u>บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)</u> เห็นว่าเหมาะสม	-

ส่วนที่ ๖ การกำหนดค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นคณะทำงานฯ
การกำหนดเงื่อนไขการชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ที่ได้รับการจัดสรรกลุ่มเลขหมายสวยที่สงวนไว้ตามมติคณะกรรมการ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากไม่เหมาะสม โปรดให้ข้อเสนอแนะ	
<u>บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด</u> เห็นว่าเหมาะสมแล้ว	-
<u>บริษัท ทู มูฟ จำกัด บริษัท เรียว มูฟ และบริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด</u> เห็นด้วย	-
<u>บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)</u> เห็นว่าเหมาะสม	-
<u>บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)</u> เห็นว่าไม่เหมาะสม เนื่องจากรายละเอียดต่างๆ ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ ควรกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจน และเรื่องค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมายในกลุ่มเลขหมายสงวนควรเป็นเลขหมายละ ๑ บาท เนื่องจากเป็นเลขหมายที่ กสทช. เก็บไว้ไม่จัดสรรให้ตั้งแต่เริ่มก่อนมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม การชำระค่าธรรมเนียมกลุ่มเลขหมายสงวนเมื่อเริ่มมีการกระจายเลขหมายเข้าสู่ช่องทางจัดจำหน่ายควรชำระเฉพาะเลขหมายที่เปิดใช้งานเท่านั้น	<u>เห็นควรให้ยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม</u> เนื่องจาก ๑. การชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ควรกำหนดให้สอดคล้องตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม เพื่อให้การคิดค่าธรรมเนียมมีความเป็นธรรมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย ทั้งสำหรับผู้ให้บริการที่มีโอกาสได้รับจัดสรรเลขหมายที่สงวนไว้ และผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับจัดสรรเลขหมายที่สงวนไว้ ทั้งนี้ ในกรณีการจัดสรรเลขหมายที่สงวนไว้ตามบทเฉพาะกาลของร่างประกาศ กสทช. จะเป็นการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติมให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดิมที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ค่าธรรมเนียมเลขหมายจะเท่ากับเลขหมายละ ๒ บาท/เลขหมาย/เดือน

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นคณะทำงานฯ
	<p>๒. ร่างประกาศ กสทช. ได้มีการคำนึงถึงความเป็นธรรมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และคำนึงถึงการลดภาระในเรื่องค่าธรรมเนียมเลขหมายฯ ไว้อย่างเหมาะสมแล้ว โดยมีการกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายเมื่อผู้ชนะการประมูลได้เปิดให้บริการเลขหมายที่ประมูลได้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประสงค์จะเปิดใช้งานเลขหมายนอกเหนือจากเลขหมายที่มีการประมูล จะถือว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีความต้องการใช้เลขหมายจากแผนธุรกิจของตนเอง ซึ่งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจึงควรคิดเป็นกลุ่มเลขหมายในกลุ่ม ๑๐,๐๐๐ เลขหมายตามปกติดังเช่นที่กำหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม</p>

ส่วนที่ ๗ ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่างประกาศ กสทช.

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นคณะทำงานฯ
<p><u>บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด</u></p> <p>เสนอให้มีการกำหนดในประกาศอย่างชัดเจน ให้เลขหมายสวยที่ได้รับการประมูลไปแล้ว อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการเช่นเดียวกับการใช้บริการเลขหมายปกติ ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายนั้นๆ</p>	<p>ร่างประกาศ กสทช. ได้กำหนดไว้ในเรื่องนี้อยู่แล้วในข้อ ๑๒ วรรคแรก ดังนี้</p> <p>“เมื่อผู้ชนะการประมูลดำเนินการตามเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ผู้ชนะการประมูลจะได้รับหนังสือรับรองผลการประมูลเลขหมายสวยนั้นๆ เพื่อนำไปดำเนินการติดต่อลงทะเบียนผู้ใช้บริการและเปิดใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คณะกรรมการกำหนดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ชนะการประมูลได้รับหนังสือรับรองผลการประมูล <u>โดยการใช้บริการเลขหมายสวยดังกล่าวให้เป็นไปตามสัญญาการให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่</u> ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้ชนะการประมูลสละสิทธิ์ในเลขหมายที่ประมูลได้ เพื่อให้สำนักงานนำมาประมูลใหม่ โดยสำนักงานจะไม่คืนเงินประมูลที่ผู้ชนะการประมูลดังกล่าวได้ชำระไว้”</p>
<p><u>บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด</u></p> <p>สนับสนุนการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายสวยเพื่อให้เกิดการใช้เลขหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ เห็นว่าแผนการดำเนินงานที่คณะทำงานของ สำนักงาน กสทช. จะได้จัดทำขึ้นตามข้อ ๔ (๑) นั้น จะมีความสำคัญมากและจะกำหนดรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ทั้งรูปแบบ และวิธีการประมูลเลขหมายสวย จำนวนเลขหมายสวยที่จะนำออกประมูล กลุ่มประเภทเลขหมายสวย และเงื่อนไขอื่นๆ บริษัทฯ จึงใคร่ขอเสนอสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาให้ผู้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อแผนการดำเนินงานดังกล่าวด้วย</p>	<p>สำนักงาน กสทช. รับไว้พิจารณาตามความเหมาะสม <u>จึงเห็นควรให้ยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม</u></p>

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นคณะทำงาน
<p><u>บริษัท โทร มูฟ จำกัด บริษัท เร็ยล มูฟ และบริษัท โทร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด</u></p> <p>เพื่อให้ผู้ชนะการประมูลสามารถใช้งานเลขหมายสวยได้โดยเร็ว บริษัทฯ เสนอให้กำหนดลำดับและระยะเวลาของการดำเนินการต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. กสทช. กำหนดกลุ่มเลขหมายที่จะทำการประมูล และแจ้งผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทราบก่อนการประมูลอย่างน้อย ๓๐ วัน๒. ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แจ้งเปิด Office Data ไปยัง ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นๆ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับแจ้งจากสำนักงาน กสทช.๓. ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทุกรายดำเนินการเปิด Office Data ภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับหนังสือ	<p><u>สำนักงาน กสทช. เห็นควรปรับแก้ไขร่างประกาศ กสทช. โดยการปรับแก้ไขขั้นตอนการดำเนินงานระหว่างสำนักงาน กสทช. ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผู้ให้บริการโทรศัพท์ที่</u>สามารถเตรียมดำเนินการด้านเทคนิคและการเชื่อมต่อการใช้งานเลขหมายล่วงหน้า และส่งผลให้ผู้ชนะการประมูลที่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขของสำนักงาน กสทช. ครบถ้วนแล้ว สามารถเปิดให้บริการได้อย่างเร็วที่สุด ซึ่งเห็นควรปรับปรุงเป็นดังนี้</p> <p>“ข้อ ๑๗ เพื่อให้การบริหารจัดการเลขหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมทางเทคนิค คณะกรรมการจะกำหนดและจัดสรรกลุ่มเลขหมายที่สงวนให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เหมาะสมรายใดรายหนึ่งก่อนการดำเนินการประมูล</p> <p>การกำหนดและจัดสรรกลุ่มเลขหมายที่สงวนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะพิจารณาจากการจัดสรรหมวดเลขหมายที่มีกลุ่มเลขหมายที่สงวนอยู่เดิม โดยหนึ่งหมวดเลขหมายประกอบด้วยหนึ่งร้อยกลุ่มเลขหมาย และแต่ละกลุ่มเลขหมายประกอบด้วยหนึ่งหมื่นเลขหมาย โดยมีแนวทางการพิจารณาดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">(๑) กรณีในหมวดเลขหมายนั้นมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เคยได้รับจัดสรรเลขหมายเพียงรายเดียว คณะกรรมการจะกำหนดกลุ่มเลขหมายที่สงวนทั้งหมดให้เป็นของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายนั้น(๒) กรณีในหมวดเลขหมายนั้นมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เคยได้รับจัดสรรเลขหมายมากกว่าหนึ่งราย คณะกรรมการจะพิจารณาจากตำแหน่งของกลุ่มเลขหมายที่สงวนเป็นหลัก ดังนี้ <p>(๒.๑) กรณีตำแหน่งของกลุ่มเลขหมายที่สงวนอยู่ระหว่างกลุ่มเลขหมายที่จัดสรรให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงรายเดียว จะกำหนดกลุ่มเลขหมายที่สงวนให้เป็นของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายนั้น</p>

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นคณะทำงาน
	<p>(๒.๒) กรณีตำแหน่งของกลุ่มเลขหมายที่สงวนอยู่ระหว่างกลุ่มเลขหมายที่จัดสรรให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สองราย จะกำหนดกลุ่มเลขหมายที่สงวนให้เป็นของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลำดับหลัง</p> <p>(๒.๓) กรณีตำแหน่งของกลุ่มเลขหมายที่สงวนเป็นกลุ่มเลขหมายลำดับที่หนึ่งหรือลำดับสุดท้ายของหมวดเลขหมาย จะกำหนดกลุ่มเลขหมายที่สงวนให้เป็นของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับจัดสรรกลุ่มเลขหมายถัดจากหรือก่อนหน้ากลุ่มเลขหมายที่สงวนดังกล่าว แล้วแต่กรณี</p> <p>(๓) กรณีนอกเหนือจาก (๑) และ (๒) ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดตามความเหมาะสม</p> <p>ข้อ ๑๘ สำนักงานแจ้งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการตามข้อ ๑๗ เพื่อให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับจัดสรรกลุ่มเลขหมายที่สงวนดังกล่าว จะต้องดำเนินการแจ้งผู้ให้บริการโทรศัพท์รายอื่นทราบถึงการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มเลขหมายดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน และ</p> <p>(๒) ผู้ให้บริการโทรศัพท์รายอื่นจะต้องดำเนินการให้กลุ่มเลขหมายนั้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับจัดสรรเลขหมายในกลุ่มเลขหมายนั้น ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม</p> <p>ทั้งนี้ ให้ถือว่าการจัดสรรเลขหมายในกลุ่มเลขหมายตามข้อ ๑๗ มีผลโดยสมบูรณ์เมื่อผู้ชนะการประมูลเลขหมายสวยในกลุ่มเลขหมายที่สงวนนั้นดำเนินการตามเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว หากกลุ่มเลขหมายใดไม่มีการประมูลเลขหมายสวยที่มีผลโดยสมบูรณ์ตามประกาศนี้ และคณะกรรมการจะนำกลุ่มเลขหมายดังกล่าวไปจัดสรรตามวิธีการที่กำหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม สำนักงานจะแจ้งให้ผู้</p>

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นคณะทำงาน
	ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับการจัดสรรกลุ่มเลขหมายนั้น ยุติการดำเนินการให้กลุ่มเลขหมายติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการโทรศัพท์รายอื่น”
<p>บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)</p> <p>มีประเด็นที่เสนอให้ กสทช. พิจารณาเพิ่มเติมให้ชัดเจน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. มีหลักเกณฑ์ใดในการคัดเลือกกลุ่มเลขหมายที่นำมาประมูลก่อนและหลัง๒. อัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายสวยและที่มาของอัตรา๓. กำหนดเงินหลักประกันและที่มา๔. แนวคิดและที่มาของราคาเริ่มต้นการประมูล	ร่างประกาศ กสทช. ฉบับนี้ได้กำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยในเชิงกรอบหลักการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้รูปแบบ ขั้นตอน เงื่อนไข และกระบวนการประมูลมีความยืดหยุ่น สอดรับในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขบางประการ เพื่อให้การประมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงาน กสทช. จะมีการออกประกาศรายละเอียดการดำเนินงานเพิ่มเติมในแต่ละขั้นตอนและช่วงเวลาที่จำเป็นให้สาธารณะได้รับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าร่วมการประมูล
<p>บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)</p> <p>เสนอว่า ตามข้อ ๑๔ กำหนดว่า คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ ตามความเหมาะสมจำเป็นในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเลขหมายสวยตามนิยามที่กำหนดในประกาศนี้ เห็นควรกำหนดให้ชัดเจนหรือเป็นเงื่อนไขก่อนการประมูลว่า หากในอนาคตมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก ๑๐ เป็น ๑๑ หลัก จะทำให้กระทบต่อรูปแบบของเลขสวยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประมูลทราบและเป็นข้อมูลตัดสินใจความเหมาะสมก่อนเข้าประมูล</p>	การกำหนดข้อสงวนสิทธิ์ในเรื่องการบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมมีความจำเป็น โดยต้องมีการกำหนดข้อสงวนสิทธิ์ทั้งในร่างประกาศ กสทช. และเงื่อนไขการประมูลที่สำนักงาน กสทช. จะประกาศกำหนด โดยสำนักงาน กสทช. เล็งเห็นความสำคัญในการแจ้งข้อเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาการประมูลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและการกำหนดมูลค่าของเลขหมายสวยของผู้เข้าร่วมประมูล จึงเห็นควรให้ยืนยันตามร่างประกาศ กสทช. เดิม
<p>ผู้แทนสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค (คุณชูเนตร ศรีเสาวชาติ)</p> <p>สอบถามว่า ในระหว่างดำเนินการประมูลหรือหลังการประมูล จะมีการตรวจสอบอย่างไร</p>	ร่างประกาศในข้อ ๔ กำหนดให้สำนักงานแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการตลอดจนควบคุมดูแล และตรวจสอบการจัดประมูลทั้งในช่วงก่อนการประมูล ระหว่างการประมูล และภายหลังเสร็จสิ้นการประมูล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส หากพบว่าการประมูลมีความผิดปกติ หรือไม่เป็นธรรมก็สามารถนำเสนอเลขาธิการพิจารณายกเลิกการ

ความเห็นผู้ประกอบการโทรคมนาคม เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา	ความเห็นคณะทำงานฯ
	<p>ประมูล ยุติหรือเลื่อนการประมูลออกไปได้</p> <p>นอกจากนี้ คณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่รายงานผลการจัดประมูลเลขหมายสวยที่แล้วเสร็จในแต่ละครั้ง พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องต่อ กสทช. และ ลสทช. และกรณีให้เห็นสมควร คณะทำงานก็สามารถเสนอ ลสทช. พิจารณาคณะทำงานย่อยเพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดูแลการประมูล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพิ่มเติมได้</p>